



ที่ สธ ๐๒๔๕/ ๒๖๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐

๑๗/สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูประบบ
ด้านทันตสาธารณสุขไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๓๘๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการประชุมสรุปผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูประบบด้านทันตสาธารณสุขไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ ทันตแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง และความเหมาะสมของรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูประบบด้านทันตสาธารณสุขไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข
ของคณะกรรมการธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการพิจารณาร่วมกัน เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ทันตแพทยสภา ชมรมทันตแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมได้ว่า หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรายงาน
ผลการพิจารณาศึกษาฯ และการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ โดยมีความเห็นและข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

๑. การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง ค่าตอบแทน อาจดำเนินการได้
ด้วยการปรับระบบและวิธีการดำเนินงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งกรมฯ อาจกระทบ
กับงบประมาณและรายจ่ายบุคลากรภาครัฐในระยะยาว ประกอบกับ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้องเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควรระบุข้อเสนอ
ให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านการกิจและงบประมาณ และเสนอ
แผนการนำ Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานประกอบค่าของจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย

๒. ควรมี...

๒. ควรมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะรับไปพิจารณาเพื่อให้มีกลไก ในการขับเคลื่อน จัดทำแผน หรือแนวทางการพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขที่มีความชัดเจนและมีส่วนร่วม ตลอดจนการดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาศึกษานี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำกระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๐๗๕